



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 12 มูลค่าข่าว 92,598.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มอบ “สัมพันธ” เร่งขับเคลื่อน 4 เรื่องหลัก

● ลุยสอนออนไลน์-จัดการเรียนแบบแยกส่วน ● ย้ำคณบดีก่อนตั้ง ก.อุทกฯ

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ปรึญญาในสาขาของมหาวิทยาลัยนั้น เปิดเผยว่าตนได้มอบนโยบายการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้แก่ ศ.สัมพันธ์ อุทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คนใหม่ ให้เร่งดำเนินงาน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบแยกส่วน คือมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเรียนในรายวิชาต่างๆได้ และย้งต้องเปิดช่องให้มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น 2.การเตรียมการเรื่องเครดิตแบงก์และเทียบหน่วยกิตความรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจของมหาวิทยาลัยใดก็ได้ เช่น เลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งหากทำได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และจะทำให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองมีโอกาสในการเลือก และเมื่อจบการศึกษา ก็จะนำแต่ละรายวิชามาวิเคราะห์ว่าเรียนในกลุ่มวิชาใด และของมหาวิทยาลัยไหนมากที่สุดก็จะได้ชื่อ

ศ.นพ.อุดมกล่าวต่อว่า 3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์มากขึ้น และ 4.สกอ.จะต้องไปช่วยดูเรื่องการประเมินภาระงานการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน เช่น โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะต้องมีค่างานให้อาจารย์กลุ่มนี้ว่าไปทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนจริง เพราะการที่ไปร่วมทำงานกับภาคเอกชนเท่ากับว่าอาจารย์กลุ่มนี้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ทั้งอาจถูกเพื่อนร่วมงานมองว่าไม่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง สกอ.จะต้องไปคิดว่าประเมินเรื่องนี้อย่างไร และหากว่าภาระงานเพิ่มขึ้นกว่าที่ปฏิบัติอยู่เดิมก็ต้องมีสิ่งกระตุ้นให้อาจารย์กลุ่มนี้ด้วย โดยทั้ง 4 เรื่องนี้เป็นอำนาจของ กกอ. เลขาธิการ กกอ.จะต้องเป็นผู้เสนอ และควรทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนที่จะมีกระทรวงใหม่ ดังนั้นจึงต้องเร่งขับเคลื่อน.